

## การรับสมัคร

ค่าสมัครสอบคัดเลือก จำนวน **600** บาท ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารที่ระบุในใบแจ้งหนี้ ที่ธนาคารทหารไทย (มหาชน) จำกัด แล้วนำไปนำฝากเขียน ชื่อ-สกุลผู้สมัคร (ตัวบรรจง) แนบมาพร้อมกับใบสมัคร

**1. สมัครด้วยตนเอง** ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครที่แนบหลักฐานครบถ้วนได้ทุกวัน เวลา **9.00-15.00** น. ยกเว้นวันพุธ-วันพฤหัสบดี และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์

**2. สมัครทางไปรษณีย์** ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการสมัครที่ถูกต้องและครบถ้วน ส่งมาที่ ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ตู้ ป.ณ. **1076** ปทพ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ **10903** โดยประทับตราจากไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที่ **26 มกราคม 2561** หากพ้นกำหนดดังกล่าวผู้สมัครจะต้องดำเนินการสมัครสอบด้วยตนเอง หากผู้สมัครส่งหลักฐานทางไปรษณีย์หลังจากวันที่ **26 มกราคม 2561** จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัคร ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ จะไม่คืนหลักฐานการสมัครและเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

## หลักฐานการสมัคร

- สำเนาใบคะแนนวิชาเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ จำนวน **2** ชุด
- สำเนาใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี จำนวน **2** ชุด
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด **1"** จำนวน **2** รูป
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน **2** ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน **2** ชุด
- หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จำนวน **2** ชุด (ต้นฉบับและสำเนา)

## ค่าธรรมเนียมการศึกษา

<b>ปีที่ 1</b>	ภาคต้น	ประมาณ	55,790	บาท
	ภาคปลาย	ประมาณ	25,890	บาท
<b>ปีที่ 2</b>	ภาคต้น	ประมาณ	28,590	บาท
	ภาคปลาย	ประมาณ	19,490	บาท
		รวมประมาณ	<b>129,760</b>	บาท

## กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก

รับสมัคร	4 ธ.ค. 60 - 11 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์	26 ก.พ. 61
สอบสัมภาษณ์	10 มี.ค. 61
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ	30 เม.ย. 61
รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน	1 - 10 มิ.ย. 61

หากผู้สมัครส่งหลักฐานและเอกสารในการสมัครไม่ถูกต้องและครบถ้วน ศูนย์ฯจะไม่ดำเนินการรับสมัคร และ โครงการฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร การตัดสินใจของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด พร้อมทั้งไม่คืนเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก



โครงการปริญญาโท  
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  
ภาคพิเศษ วิทยาเขตบางเขน  
ประจำปีการศึกษา **2561**

เปิดภาคเรียน  
วันเสาร์ที่ **4 สิงหาคม 2561**

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ



โทร **02-9428413**  
**02-9428200-45** ต่อ **1884** หรือ **1527**  
หรือ

<http://www.edu.ku.ac.th>

โครงการปริญญาโท  
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ  
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

### หลักการและเหตุผล

จากแนวคิดของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 22 และในมาตรา 24 ที่ได้รับพบว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการสอนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ นั้น อาจารย์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต้องพัฒนาตนเองอย่างมากในการรู้จักวิธีการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และการประเมินผล การเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสม การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทของสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์จะทำให้ระบบการศึกษาของไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการ ตลอดจนมีความสามารถในการค้นคว้าและวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์

ด้วยเหตุผลดังกล่าว สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่จำเป็นต้องนำความรู้ทางการสอนคณิตศาสตร์ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาตนเองในสาขาที่กำลังเป็นที่ต้องการของสังคมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไปโดยไม่กระทบกระเทือนภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติราชการปกติ

### วัตถุประสงค์

- 1) ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) เผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในแก่ผู้เรียน
- 3) ปรับปรุงคุณภาพและส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรหรือผู้ที่ปฏิบัติงานทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
- 4) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ไม่สามารถศึกษาต่อได้ในภาคปกติและเป็นการสนองนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาชาติ

### ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม :ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนคณิตศาสตร์)  
ชื่อย่อ : ศษ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)

### โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตที่ศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตมีดังนี้  
หลักสูตรแผน ข

จำนวนหน่วยกิตรวม	ไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต
ก. วิชาเอก	ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต
	สัมมนา	2	หน่วยกิต
	วิชาเอกบังคับ	11	หน่วยกิต
	วิชาเอกเลือก	ไม่น้อยกว่า 17	หน่วยกิต
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ		6	หน่วยกิต

### ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี แบ่งการศึกษาเป็นปีละ 2 ภาคการศึกษา ตามปฏิทินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เวลาเรียนแต่ละสัปดาห์จะเรียน 2 วัน คือ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 8.00 - 17.00 น.

### คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาการสอนคณิตศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยผู้สมัครจะต้องแนบหลักฐานหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานมาพร้อมใบสมัคร และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

### วิธีการคัดเลือก

ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาจากผลการศึกษาคความตั้งใจในการศึกษา การใช้เวลาในการศึกษา และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ จากใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร รับจำนวนประมาณ 30 คน

### ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลด ใบสมัครได้จากเว็บไซต์

<http://www.edu.ku.ac.th>